

Số: 01 /NQLT-ĐHV

Nghệ An, ngày 10 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2023

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Trường Đại học Vinh năm 2023 tiến hành vào ngày 29/12/2023. Tham dự Hội nghị có 219 đại biểu là các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các đồng chí: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường, Trưởng ban nữ công trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường và đại biểu được bầu từ Hội nghị viên chức, người lao động của các đơn vị.

Năm 2023, thực hiện Tầm nhìn "Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến top 1000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045" và Sứ mạng "Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế", Trường Đại học Vinh tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao vị thế của Nhà trường trên các bảng xếp hạng đảm bảo chất lượng có uy tín.

Quán triệt Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", tiếp tục đổi mới để xây dựng và phát triển Nhà trường,

HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ:

I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO

- Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị.
- Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 và thực hiện công tác dân chủ cơ sở năm 2023.
- Báo cáo kết quả công tác Thanh tra Nhân dân năm 2023.
- Các báo cáo công khai theo Quy chế dân chủ.
- Báo cáo tổng hợp giải trình các ý kiến đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị viên chức, người lao động của các đơn vị.

II. HỘI NGHỊ KHẲNG ĐỊNH

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động, năm 2023, Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Nhà trường đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong đó một số nội dung hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Nhiều hoạt động đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả tốt, bám sát kế hoạch năm học, các Nghị quyết của Hội đồng trường, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXXII trong đó đã Ban hành nhiều quy chế, quy định quan trọng phục vụ cho công tác quản trị, quản lý Nhà trường như đã ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá ở Trường Đại học Vinh; Khung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ năm 2023; Quy chế tài chính...

Hoàn thành cơ bản chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo; triển khai thực hiện đề tài Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Trường "Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO"; Có nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; Nhà trường đã được Bộ Chính trị đưa vào Nghị quyết, Chính phủ đưa vào kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị *Tập trung xây dựng Đề án đầu tư phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới*; Tổ chức trang trọng các hoạt động chào mừng kỷ niệm năm thành lập của các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã được triển khai đúng quy định, tạo động lực, môi trường để viên chức, người lao động thi đua thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, đơn vị.

Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động trong năm 2023, đồng thời thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Nhà trường cần phải khắc phục để tiếp tục có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới.

III. HỘI NGHỊ ĐÃ THẢO LUẬN, THỐNG NHẤT TRỌNG TÂM CÔNG TÁC, KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Trọng tâm công tác và các giải pháp chủ yếu

Bám sát nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo, công tác giáo dục, đào tạo của tỉnh Nghệ An, các chương trình, đề án lớn của Nhà trường, toàn Trường tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị với các trọng tâm sau:

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Nhà nước, địa phương, của Ngành Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các cấp.

1.2. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành giáo dục với chủ đề "*Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo*".

1.3. *Tập trung xây dựng Đề án đầu tư phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới* theo Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 04/10/2023 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời cơ cấu lại các ngành đào tạo của Nhà trường để thực hiện mục tiêu chuyển Trường Đại học Vinh thành đại học vùng theo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số.

1.5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.6. Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ mới.

1.7. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Nhà trường theo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "*Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*".

1.8. Xây dựng và ban hành Quy định về xếp loại đơn vị, viên chức, người lao động theo hướng khuyến khích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị, viên chức, người lao động theo bộ chỉ số KPIs cụ thể.

1.9. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin tổng thể; các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Nhà trường. Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý, điều hành và dạy học chuyển đổi số. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh.

1.10. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2024) để giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua khen thưởng năm 2022.

2. Hội nghị cơ bản thống nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 và giao Ban Giám hiệu tiếp tục hoàn thiện để trình Hội đồng trường xem xét, quyết định.

Hội nghị kêu gọi viên chức, người lao động, người học toàn Trường đoàn kết, nhất trí, nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo với Tầm nhìn: Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến top 1000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045./.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



TS. Phạm Thị Bình

HIỆU TRƯỞNG



GS.TS. Nguyễn Huy Bằng